

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>สธ. รมรณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการแถลงข่าว “1 กรกฎาคม VCT Day” วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี สถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยปัจจุบัน จากรายงานในปี 2557 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตประมาณ 446,154 คน และมีผู้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระบบบริการสุขภาพ จำนวน 258,183 คน แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการติดเชื้อยังคงสูงในประชากรบางกลุ่ม โดยพบความชุกของการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ร้อยละ 9.2 ส่วนของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี พบว่าประชาชนและกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงยังเข้ารับการตรวจที่ค่อนข้างน้อย โดยในปี 2557 มีรายงานการตรวจในผู้มีอายุมากกว่า 15 ปี และหญิงฝากครรภ์ รวมทั้งสิ้น 1,357,350 คน ในขณะที่จากการเฝ้าระวังปี 2557 พบว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรู้ผลการตรวจ ร้อยละ 31 พนักงานบริการหญิง และพนักงานบริการชาย เคยตรวจและรู้ผล ร้อยละ 54</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงาน ส่งเสริมให้เพิ่มการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีคุณภาพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่วนการตรวจวินิจฉัย สามารถตรวจเลือดหลังจากได้รับเชื้อได้เร็วขึ้นคือประมาณ 1 เดือน โรงพยาบาลพร้อมที่จะตรวจเลือดและ</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและเครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

แจ้งผลการตรวจได้ในวันนี้ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลักไม่ว่าจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และสวัสดิการราชการ สามารถรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ ปัจจุบันเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง เพราะ“**เอชไอวี รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง**” และตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทำงานศูนย์องค์รวม 100 กลุ่ม ร่วมกับโรงพยาบาลและภาคีในพื้นที่ จัดบริการให้การศึกษาและตรวจเลือดเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มาร่วมงาน สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี

ขอให้ทุกคนหันมาป้องกันตนเอง และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่ม ถ้าต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้าน ที่สำคัญทุกภาคีเครือข่ายต้องเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เช่น ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สิทธิในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี ปีละ 2 ครั้ง หากพบเชื้อมีสิทธิได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรี เป็นต้น หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02 590 3217 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

<p>สำนักสื่อสารความ เสี่ยงฯ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>สสจ.บุรีรัมย์เตือนภัยชาวไร่โรคนีหุระบาดหน้าฝนแนะนำให้ ใช้อุปกรณ์ป้องกัน</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)บุรีรัมย์ เผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน มักมีการแพร่ระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคนีหุ ประกอบกับเป็นช่วงที่เกษตรกรไถหว่านปักดำข้าวตามไร่นาในหลายพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จึงเตือนให้เกษตรกรได้ระมัดระวังป้องกัน หากลงแช่น้ำนานๆ ควรสวมใส่รองเท้าบู๊ท หรือเครื่องป้องกัน</p> <p>ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจ หรือขึ้นจากน้ำให้รีบล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่บาดแผลรอยขีดข่วน ตามร่างกาย เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากการสัมผัสปัสสาวะของสัตว์โดยตรง หรือติดต่อโดยทางอ้อมจากแหล่งน้ำ พุงนา และบริเวณที่มีน้ำขัง</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนงอ ตาแดง หากประชาชน หรือเกษตรกรรายใด พบว่ามีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา แต่หากล่าช้าอาจมีอาการไข้รุนแรงถึงขั้นไตวายเสียชีวิตได้</p> <p>โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.ปีนี้ พบผู้ป่วยโรค นีหุแล้วจำนวน 5 ราย แต่ยังไม่มียุติชีวิต ผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 55-64 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน รองลงมาคือเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง ซึ่งพื้นที่พบมีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือ อ.ห้วยราช, อ.ละหานทราย และ อ.นางรอง ตามลำดับทั้งยังมี แนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ -ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>
---	---	---